

THÀNH PHỐ

Duy trì mức tăng trưởng kinh tế khá

Thành phố Thái Bình là trung tâm của tỉnh nên không nằm ngoài ảnh hưởng của dịch Covid-19 tác động đến đời sống, kinh tế - xã hội và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều lĩnh vực bị chững lại. Trước bối cảnh đó, cùng với việc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, thành phố đã đưa ra những giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, nỗ lực cao nhất thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.



Dây chuyền lắp ráp nối com điện của Công ty TNHH Điện cơ AIDI.

Sáu tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất ước đạt 16.801,6 tỷ đồng, tăng 3,23% so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp tuy chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh nhưng vẫn tăng trưởng, tuy nhiên đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong nhiều năm qua. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 9.371,1 tỷ đồng, tăng 1,9% so với cùng kỳ; trong đó, kinh tế ngoài nhà nước tăng 2,09%, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 1,15%, kinh tế hộ cá thể tăng 0,2%, kinh tế nhà nước tăng 5,6%. Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản cũng duy trì được sự ổn định và là ngành có mức tăng trưởng cao nhất trong các ngành sản xuất. Giá trị sản xuất ngành xây dựng ước đạt 2.837,7 tỷ đồng, tăng 11,87% so với cùng kỳ. Thành phố đã tập trung vốn cho các công trình, đáp

ứng đúng kế hoạch trong năm 2020; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án, công trình, bảo đảm sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ, dù là đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp, nặng nề bởi dịch Covid-19 nhưng tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn thành phố vẫn tăng 3,32% so với cùng kỳ, đạt hơn 7.090 tỷ đồng. Ông Đinh Gia Dũng, Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Để đạt được kết quả đó, những tháng đầu năm 2020, UBND thành phố đã tiếp thu nghiêm túc các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước; các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, của Thành ủy và HĐND thành phố. Trên cơ sở đó, UBND

thành phố cụ thể hóa thành chương trình hành động, các quyết định, kế hoạch... để tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. UBND thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về tái cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2020; chủ động phối hợp thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, các chính sách khuyến khích đầu tư, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, thông thoáng, minh bạch; tập trung các giải pháp về giải quyết thủ tục hành chính, công khai thông tin quy hoạch, cơ chế ưu đãi

đầu tư, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bảo đảm an ninh trật tự cho các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, triển khai quyết liệt chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Trong đó, giảm lãi suất đối với các khoản vay mới thuộc các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo chính sách của trung ương, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay theo hợp đồng tín dụng đã ký kết và xem xét cho vay mới để khôi phục, duy trì sản xuất, kinh doanh.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra của năm 2020, UBND thành phố đã tổ chức rà soát, bổ sung, xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tập trung thực hiện các giải pháp về thu chi ngân sách nhà nước; khai thác các nguồn thu, đẩy mạnh công tác kiểm tra chống thất thu thuế, tích cực đơn đốc thu nộp ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, cắt giảm những khoản chi chưa cần thiết. Chủ trọng cải cách hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thu hút đầu tư, khẩn trương rút ngắn tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020.

MINH NGUYỄN

Những năm qua, huyện Kiến Xương đã triển khai thực hiện tốt các chính sách thu hút đầu tư, cải cách hành chính, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Nhờ đó có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào huyện, nhất là những dự án có công nghệ hiện đại, tạo việc làm cho nhiều lao động, tạo đòn bẩy để phát triển kinh tế - xã hội.

Vốn được coi là vùng trũng của tỉnh song với quyết tâm để người dân "ly nông không ly hương", những năm qua, Kiến Xương đã chủ trọng công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch cho nhà đầu tư triển khai dự án. Đặc biệt, trong khi nguồn ngân sách hạn hẹp, Kiến Xương đã đẩy mạnh thu hút nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp (CCN) nhằm giảm gánh nặng nguồn ngân sách vừa có sự đầu tư đồng bộ, nhanh chóng để đưa các CCN sớm đi vào hoạt động hiệu quả. Vì thế, trong 7 CCN đã có 3 CCN có nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng. Bên cạnh đó, Kiến Xương cũng huy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp, mở rộng các công trình, dự án giao thông, góp phần hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả từ năm 2016 đến nay, huyện đã tiếp nhận thêm nhiều dự án đầu tư vào các CCN với tổng mức đầu tư 1.801 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Ông Trịnh Thanh Định, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP cho biết: Với mục tiêu trở thành đơn vị dẫn đầu trong ngành may mặc của tỉnh, những năm qua, Ban Giám đốc cũng như Ban Chấp hành Công đoàn luôn phối hợp để ra định hướng cho sự phát triển của doanh nghiệp. Sau khi nghiên cứu thấy Kiến Xương có nguồn lao động dồi dào, môi trường đầu tư kinh doanh tốt nên Công ty đã đặt nhà máy MXP 5 ở khu vực này. Chiến

THU HÚT ĐẦU TƯ Ở KIẾN XƯƠNG

Tạo đòn bẩy phát triển kinh tế

lược của doanh nghiệp luôn hướng đến giải quyết cho người lao động được làm ở gần nhà, có cung đường di chuyển ngắn nhất để họ có điều kiện thuận lợi trong việc đi làm cũng như chăm lo cho gia đình. Do đó, chỉ sau hơn 2 năm thành lập, nhà máy MXP 5 đã thu hút 3.800 lao động vào làm việc. Chị Nguyễn Thị Thu, công nhân nhà máy MXP 5 cho biết: Trước đây tôi phải làm việc tại thành phố, đi lại khó khăn. Kể từ khi MXP mở về Kiến Xương đã giúp tôi có thu nhập ổn định, được làm ở gần nhà hơn và được hưởng các chế độ tốt hơn. Tôi luôn tin tưởng, gắn bó với doanh nghiệp.

Là đơn vị chuyên sản xuất bao bì đầu tư từ khi CCN Vũ Quý hình thành, song nhờ có sự giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền các cấp trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính, đến nay Công ty TNHH Phúc Kiến đã có 2 nhà máy ở 2 CCN trên địa bàn huyện đi vào hoạt động ổn định. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Quản đốc phân xưởng 2, Công ty TNHH

Phúc Kiến cho biết: Năm 2010, doanh nghiệp xây dựng nhà máy đầu tiên ở CCN Vũ Quý, tuy nhiên sau một thời gian phát triển đã mở rộng sản xuất, xây dựng thêm nhà máy thứ 2 ở CCN Vũ Ninh, tạo việc làm cho khoảng 150 lao động với thu nhập từ 5 - 9 triệu đồng/người/tháng. Kết quả này đã góp phần đưa sản lượng, doanh số của Công ty lên ngày càng cao, không chỉ cung cấp sản phẩm cho thị trường trong nước mà còn vươn ra thị trường nước ngoài.

Đến nay, toàn huyện Kiến Xương có trên 300 doanh nghiệp đang hoạt động ổn định. Hầu hết các doanh nghiệp xác định tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng sạch cho nhà đầu tư, huy động nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu giao thông tạo thuận lợi cho việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa, kết nối vùng. Bên cạnh đó, tập trung cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp vào huyện yên tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh.

THU THUY



Nhà máy MXP 5, Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP tại cụm công nghiệp Vũ Ninh (Kiến Xương) tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương.

THÁI THỤY

Phòng, chống bệnh lùn sọc đen và diệt chuột bảo vệ lúa mùa

Sau gieo cấy lúa mùa, nông dân huyện Thái Thụy đang chuyển trọng tâm sang chăm sóc, bảo vệ lúa, đặc biệt là tổ chức phun trừ rầy, phòng, chống bệnh lùn sọc đen và diệt chuột.

Đến nay hơn 1 mẫu lúa mùa của gia đình bà Phạm Thị Thơm, thôn Nha (Thái Giang) đang phát triển tốt và trong giai đoạn bén rễ, hồi xanh. Tuy nhiên, một số diện tích lúa mùa của nhà bà Thơm đang bị chuột

phá hại. Bà Thơm cho biết: Nhà tôi cấy hơn 2 sào lúa bị chuột phá hại mất 1/3 diện tích. Tôi đã phải căng nilon cho toàn bộ diện tích lúa mùa của gia đình, đồng thời đăng ký với HTX dịch vụ diệt chuột để bảo vệ lúa mùa mới cấy. Tại diện tích lúa mùa bị chuột cắn phá tôi đã dặm lại để bảo đảm mật độ gieo cấy.

Giống như gia đình bà Thơm, một số diện tích lúa mùa trên địa bàn xã Thái Giang cũng đang bị chuột

cắn phá. Trước tình trạng trên, HTX SXKD DVNN xã Thái Giang đang tích cực tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện các biện pháp phòng, chống chuột phá hại, đồng thời thực hiện hợp đồng thuê Công ty Môi trường xanh Hà Nội tổ chức diệt chuột cho các hộ dân có diện tích lúa mùa trên địa bàn xã. Ông Nguyễn Huy Giáp, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: Tại những vùng, cánh đồng trên địa bàn đang bị chuột

phá hại, Công ty Môi trường xanh Hà Nội đã tập trung tổ chức đánh bắt chuột bằng các biện pháp thủ công để bảo vệ lúa mùa của người dân. Bên cạnh việc tổ chức diệt chuột thì hiện nay trên đồng ruộng trong xã đã xuất hiện rầy lưng trắng (nguồn môi giới bệnh lùn sọc đen) phát sinh. Vì vậy, HTX đang tích cực đơn đốc bà con thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, nhất là kiểm tra kỹ các khóm lúa nếu thấy đa số rầy lưng trắng phát triển thì tiến hành phun trừ theo hướng dẫn của ngành Nông nghiệp huyện để phòng, chống bệnh lùn sọc đen, thời gian phun trừ từ nay đến đầu tháng 8.

Theo kết quả kiểm tra của cơ quan chuyên môn huyện Thái Thụy, hiện nay trên đồng ruộng tại nhiều xã đã xuất hiện rầy lưng trắng phát sinh trên diện rộng với mật độ rầy non trung bình từ 15 - 20 con/m², nơi cao từ 50 - 70 con/m², cá biệt có nơi từ 300 - 500 con/m². Nhất là tại một số xã như Thụy Quỳnh, Thụy Dũng, Thụy Hưng..., mật độ rầy trưởng thành nơi cao từ 3 - 5 con/m², cá biệt 20 - 30 con/m², chủ yếu là rầy cánh dài mang trứng. Bên cạnh đó, thời tiết những ngày qua liên tục có nắng nóng kéo dài, đây là điều kiện thuận lợi cho rầy gia tăng mật độ và gây hại cho các diện tích lúa mùa từ nay đến đầu tháng 8/2020. Ngoài ra, trên đồng ruộng còn xuất hiện một số khóm lúa có triệu chứng của bệnh lùn sọc đen, vì vậy nếu không tổ chức phun trừ

kịp thời thì đây sẽ là lúa rầy có nguy cơ lây nhiễm virus lùn sọc đen gây hại cho lúa mùa rất cao.

Theo ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Để hạn chế nguồn môi giới bệnh lùn sọc đen và bảo vệ an toàn cho diện tích lúa mùa, Phòng đã hướng dẫn các xã, thị trấn, HTX SXKD DVNN trên địa bàn huyện tập trung đơn đốc người dân kiểm tra đồng ruộng, nếu thấy đa số rầy lưng trắng từ tuổi 1 đến tuổi 3 (rầy cám) thì tiến hành phun trừ ngay, thời gian phun hiệu quả từ 23/7 đến 5/8; phân công cán bộ phụ trách từng vùng, cánh đồng để hướng dẫn người dân kiểm tra đồng ruộng, xác định những diện tích, khóm lúa có triệu chứng của bệnh lùn sọc đen thì tiến hành nhổ bỏ, vùi dập và tiêu hủy, đồng thời thông báo cho cơ quan chuyên môn để có biện pháp phòng, trừ kịp thời, tránh lây lan trên diện rộng.

Để công tác phun trừ rầy, phòng, chống bệnh lùn sọc đen đạt hiệu quả cao, UBND huyện Thái Thụy đang tích cực chỉ đạo các phòng, cơ quan, đơn vị liên quan của huyện phân công cán bộ chuyên môn về cơ sở hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp ứng phó với bệnh lùn sọc đen; đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh để nhân dân nhận thức rõ tầm quan trọng của đợt phun trừ rầy lần này, nắm rõ lịch và kỹ thuật phun trừ hiệu quả...

TRẦN TUẤN



Nông dân xã Thái Giang (Thái Thụy) phun trừ rầy bảo vệ lúa mùa.

▶ 325.700 con cá, tôm giống được thả ra vùng nước tự nhiên

Nhằm phát động các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư trong tỉnh thả giống thủy sản ra vùng nước tự nhiên để khôi phục, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, từ đầu năm đến nay, Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã tổ chức 3 đợt thả giống thủy sản ra vùng nước tự nhiên.

Sau 3 đợt thả giống thủy sản đã có 325.700 con cá trắm, chép, trôi, vược, tôm sú giống được thả ra vùng nước tự nhiên tại các địa điểm: cảng cá Cửa Lân, xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải; bờ sông Trà Lý, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình; bờ sông Hồng, xã Vũ Văn, huyện Vũ Thư. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc chung tay giữ gìn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư về công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản góp phần đa dạng hóa các loài thủy sản, bảo đảm môi trường sinh thái phát triển bền vững.

▶ Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò

Từ ngày 17 - 31/7, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức 14 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò sinh sản; kỹ thuật chăn nuôi và vỗ béo trâu, bò thương phẩm; hướng dẫn các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển đàn trâu, bò cho đội ngũ trưởng ban chăn nuôi và thú y, thú y viên của các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, học viên được nghe các cán bộ của Chi cục Chăn nuôi và Thú y truyền đạt các nội dung: công tác giống trâu, bò sinh sản và thương phẩm tại Việt Nam; xây dựng chuồng trại chăn nuôi trâu, bò sinh sản và thương phẩm; kỹ thuật chọn giống và chăn nuôi trâu, bò sinh sản và thương phẩm; kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng trâu, bò sinh sản, bê, nghé con; kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và thương phẩm vỗ béo trâu, bò thương phẩm; đặc điểm sinh lý của trâu, bò sinh sản và thương phẩm; kỹ thuật ủ chua một số loại phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn chăn nuôi cho trâu, bò; cách nhận biết và phòng, chống một số bệnh thường gặp ở trâu, bò.

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác chăn nuôi và thú y về kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò sinh sản và thương phẩm, góp phần phát triển sản xuất chăn nuôi an toàn, bền vững, bảo đảm môi trường, nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi trong tỉnh.

THANH HUỖN

▶ Đầu tư gần 13 tỷ đồng xử lý cấp bách kè Đổng Phú

Công trình xử lý cấp bách kè Đổng Phú đê tả Trà Lý đoạn từ K16+800 đến K17+250, xã Minh Phú (Đông Hưng) có chiều dài 475m, được triển khai thi công từ cuối tháng 5/2020. Đến nay, công trình đã đạt trên 70% khối lượng. Trong đó, các hạng mục gieo đá tạo mái, thả rỗng, các tấm lát mái đúc sẵn bằng bê tông đã được nhà thầu thi công xong. Đang tích cực triển khai thi công các hạng mục đá phủ đầu rỗng, cơ kè, khung, dầm, mái kè... Công trình có tổng mức đầu tư gần 13 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 11 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Phần đầu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng trong tháng 9/2020.

PHẠM HÙNG